

## KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 16/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc kỷ họp thứ ba.

Phát biểu bế mạc kỷ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Sau 19 ngày làm việc, kỷ họp thứ ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỷ họp đã xem xét một khối lượng công việc lớn, đạt sự đồng thuận rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cả cho giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Tại kỷ họp này đã có 1.484 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 6 phiên thảo luận, 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh luận tại 23 phiên họp toàn thể tại hội trường, trong đó tại phiên chất vấn có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận, 62 lần rõ hơn những vấn đề quan tâm; tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp 19 phiên với tổng thời lượng là 62 giờ. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỷ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Về kết quả của kỷ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được cải thiện tích cực, các chính sách hỗ trợ về tài chính, tiền tệ từng bước được cụ thể hóa và triển khai, tạo tiền đề căn bản để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả nói trên được nhân dân cả nước, đồng bào

ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các ngành, lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất là những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới. Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 3 nghị quyết, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường bảo hiểm, xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo sắc dân tộc, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo động lực mới trong công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, phát triển tỉnh Khánh Hòa nhanh và bền vững, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 6 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc thông qua các luật, nghị quyết với sự thống nhất, tập trung cao là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa của các cơ quan hữu quan, với sự phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, nhà

học học. Đây là bài học quý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp cũng như các quyết sách khác của Quốc hội.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội dành thời gian thích đáng để nghe và thảo luận các báo cáo, cơ bản đánh giá cao các báo cáo đã bám sát thực tiễn đời sống, cơ bản phản ánh trung thực tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan tổ chức hữu quan tập trung giải quyết, thu chuyển biến cơ bản trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tương xứng với những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân và cử tri đối với các vấn đề "nóng" về kinh tế - xã hội đang nổi lên hiện nay.

Quốc hội đã giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết "về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030", trong đó cho phép điều chỉnh một số quy định hiện hành chưa phù hợp, tháo gỡ các tồn tại, bất cập trước mắt để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác lập quy hoạch.

Qua 2,5 ngày tiến hành chất vấn đối với 3 bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ với sự tham gia trả lời của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị trưởng ngành về các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải đã cho thấy các vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn là "trùng và đùng", vừa có tính thời sự, cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn, là cơ sở để Quốc hội

giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.

Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" và "việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030".

Về công tác nhân sự, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là lần đầu tiên tại một kỳ họp Quốc hội, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách, lan tỏa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương. Cùng với việc cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Quốc hội giao Sách đỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, công khai, minh bạch, tuyệt đối không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền và tài sản Nhà nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã đồng ý bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỷ họp và đã thực hiện các thủ tục theo quy định, ban hành Nghị quyết bài nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng

Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế vì vi phạm công sai phạm nghiêm trọng.

Đề các luật, nghị quyết của kỷ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đi nhanh vào cuộc sống và sớm phát huy hiệu quả, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng "quyết sách đúng - trùng - kịp thời nhưng triển khai chậm - kém hiệu quả".

Qua mỗi kỳ họp, với tinh thần tiếp tục đổi mới và luôn tự hoàn thiện, Quốc hội đã có thêm bài học quý để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân. Quốc hội đã linh hoạt điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kỷ họp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và kết thúc thời gian kỷ họp như dự kiến; quyết định tăng thêm thời lượng trình bày tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhiều phiên thảo luận tại hội trường để hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch hơn, gần gũi với cử tri và nhân dân, qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của Quốc hội.

Với kết quả của kỳ họp thứ ba và các luật, nghị quyết, chính sách mới được ban hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc.

**VŨ SƠN TÙNG**  
*(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)*

## ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 11 xã, phường của thành phố Thái Bình. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỷ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỷ họp thứ tư, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 13/7/2022, xem xét nhiều báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, các ngành khối nội chính, Thường trực và các ban HĐND tỉnh. Trong đó có báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, dự kiến thu, chi 6 tháng cuối năm. Kỷ họp thứ tư, HĐND thành phố dự kiến diễn ra ngay sau kỷ họp thứ tư, HĐND tỉnh.

Cử tri thành phố cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình kỷ họp, đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ nhà máy xử lý rác thải tại phường Tiên Phong; đầu tư nâng cấp, mở rộng các trường học, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập hiện nay; tháo gỡ khó khăn, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số tuyến đường; tạo điều kiện cho các phường, xã tuyến công chức công thiếu. Cử tri cũng kiến nghị HĐND các cấp thường xuyên giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành liên quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022; biểu dương cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố thời gian qua đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thành phố hiện đang triển khai xây dựng khu đô thị bên sông Trà Lý, vì vậy cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng. Đồng chí đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nơi có dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông đi qua đồng thuận, tạo thuận lợi cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động nghiên cứu, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục. Đồng chí cũng giải trình, tiếp thu các kiến nghị của cử tri, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh; chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

**THU HIỀN**

## ĐỒNG HƯNG Sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chiều ngày 16/6, đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Đông Hưng.

Để bảo đảm an toàn công trình đê, kè, cống và công trình thủy lợi cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Đông Hưng đã xây dựng 5 phương án xử lý sự cố trọng điểm xung yếu đê, kè; 5 phương án xử lý các công trình xử lý cấp bách kè, cống. Trong trường hợp có bão ảnh hưởng trực tiếp, Đông Hưng lên phương án di dời 71 hộ dân ngoài đê, gần 670 hộ dân có nhà cấp 4 không an toàn, hộ người già neo đơn với hơn 1.500 người. Huyện Đông Hưng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc phòng, chống thiên tai; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè, cống, công trình thủy lợi đã triển khai, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra...

Tại buổi kiểm tra, huyện Đông Hưng kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để thực hiện một số công trình xử lý cấp bách kè Hoa Nam, xã Liên Hoa, kè Phương Cúc, xã Đông Dương; nâng cấp trạm bơm chống úng xã Đô Lương, trạm bơm Tào Xá, xã Đông Cường; nâng cấp khép kín vùng chống úng cho các vùng xung Hậu Thượng, Đô Lương, Đông Cường.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế một số đoạn đê, kè, cống xung yếu, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị huyện Đông Hưng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tránh tâm lý chờ quan trong phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án nhân lực, vật tư, hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

**TRUNG HIỆU**

## Hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề "Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc"

Sáng ngày 16/6, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh tổ chức lễ phát động các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, Ban Chỉ đạo tỉnh Nam 28/6 và hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề "Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc". Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh làm chủ trì.

Thực hiện chỉ đạo của trung ương, trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều chủ

trương, chính sách để xây dựng và phát triển gia đình. Hướng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai phát động các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề "Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc" với mục tiêu đẩy mạnh hơn

nữa các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội. Nhiều hoạt động hưởng về cơ sở được

chú trọng như: xây dựng mô hình gia đình trẻ hạnh phúc, mô hình ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ; thi đấu thể dục thể thao; giao lưu, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, lời kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình; tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu...

Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Ghi nhận những kết quả đạt được của công tác gia đình trong

thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, bám sát theo nội dung, nhiệm vụ được giao trong đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia

đình, mô hình gia đình phát triển bền vững, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các số điện thoại đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình, các tổ hòa giải tại cơ sở. Đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm của các gia đình tại cơ sở với mục tiêu hoạt động này không chỉ đạt về số lượng mà còn bảo đảm về chất lượng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng hoa, cờ lưu niệm và trao giải cho các hộ hiện, thành phố tham gia hội thi xe tuyên truyền lưu động. 9 xe tuyên truyền tham gia hội thi đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Bình.

**TU ANH**

## Chủ động tưới, tiêu trong sản xuất vụ mùa

Theo kế hoạch năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 76.500ha lúa mùa, gieo trồng 17.000ha cây màu hè và hè thu, khoảng 37.000ha cây vụ đông. Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nước và tiêu úng phục vụ sản xuất theo đúng lịch thời vụ, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi đẩy nhanh tiến độ tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi; chuẩn bị các phương án, phương tiện sẵn sàng tiêu úng cho cây trồng.

Vụ mùa năm 2021 đã xảy ra 9 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó có 6 đợt mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mặc dù hai đợt vị thủy nông và các địa phương đã bám sát phương châm phòng ứng vụ mùa, tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: khi có dự báo thời tiết không thuận lợi và trước giai đoạn vào thời kỳ triều kém, hai hệ thống thủy nông chủ động tiêu nước, hạ thấp mực nước phòng ứng và tích cực chủ động tiêu kiệt nước đệm trên hệ thống trước khi có mưa lớn nhưng do nhiều tồn tại, hạn chế về công tác thủy lợi nên vẫn có trên 2.400ha lúa mùa bị ngập úng nhẹ, 1.200 cây màu bị ngập và ảnh hưởng. Cụ thể, công trình thủy lợi hiện nay đã

được quan tâm đầu tư, tu bổ song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu trong điều kiện thời tiết bình thường; còn nhiều tuyến kênh chủ lực do hai đợt vị thủy nông quản lý, khai thác và kênh cấp III do các địa phương quản lý không có kinh phí đầu tư nạo vét; tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có diễn biến tăng trong khi các vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm... Cùng với những tồn tại trên, vụ mùa năm 2021 cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ông Nguyễn Bảo Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, vụ mùa năm 2022 có khoảng 6 - 7 cơn bão ảnh

hưởng đến đất liền nước ta và khoảng 2 - 3 cơn bão, áp thấp cận nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Thái Bình. Xuất hiện từ 7 - 8 đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa trung bình trên 100mm, tập trung ở tháng 8, tháng 9, tháng 10. Để khắc phục những khó khăn trên, chủ động điều hành tưới, tiêu nước hợp lý, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình phải hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ chống úng xong trước ngày 20/6/2022; thường xuyên giải phóng dòng chảy trên các kênh và tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử

lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; định kỳ kiểm tra các thiết bị máy bơm, thiết bị đóng mở, máy biến áp, tủ điện, máy phát điện dự phòng, phát hiện sớm các hư hỏng, để xuất sửa chữa kịp thời, sẵn sàng chống úng trong các trường hợp bất lợi do mưa lớn gây ra. Ngoài ra, hai đơn vị thủy nông cần xây dựng phương án

phòng, chống úng chi tiết cho các vùng ứng trọng điểm.

Ông Bùi Xuân Khả, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình cho biết: Công ty đã chủ động sửa chữa kịp thời, sẵn sàng chống úng trong các trường hợp bất lợi do mưa lớn gây ra. Ngoài ra, hai đơn vị thủy nông cần xây dựng phương án, 104

đăng đó, hệ thống kênh trục, không còn điểm ách tắc nghiêm trọng. Công ty đang thực hiện phòng ứng cho lúa xuân cuối vụ; giữ mực nước trung bình cao để làm đất cho vùng cấy sớm, cây ở các chân trồng. Khi bắt đầu vào thời điểm tập trung làm đất và cấy lúa mùa, hệ thống giữ nước ở mức tương đối thấp,

đồng thời phòng ứng cho các vùng trũng. Việc điều tiết nước chỉ tiến hành cục bộ theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng vùng, không làm ảnh hưởng đến các vùng khác và toàn hệ thống.

Để đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã thực hiện tu bổ, sửa chữa 17 cống dưới đê, 11 cống đập nội đồng chính, 9 trạm bơm, cwm cố dự phòng 3 cống xung yếu thuộc huyện Kiến Xương, bảo dưỡng toàn bộ các máy bơm, cống đập hiện có. Công ty cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án tưới, tiêu cho 19 vùng ứng trọng điểm ở 4 huyện, thành phố do hệ thống quản lý.

Phương châm điều hành tưới vụ mùa được xác định: trong tầm lấy phương ứng là chính; tưới cạn lòng kênh, tưới nông mặt ruộng, chấp nhận hạn cục bộ. Hiện nay, lúa xuân đang chuẩn bị thu hoạch đại trà, vì vậy các đơn vị thủy nông, HTX DVNN, địa phương cần chủ động điều tiết nước hợp lý để bảo đảm thu hoạch lúa xuân đồng thuận lợi nhưng phải giữ ẩm đất và lấy được sa phục vụ sản xuất lúa mùa.

**NGÂN HUYỀN**



Công nhân trạm bơm Đông Tây Sơn (thành phố Thái Bình) kiểm tra máy bơm, sẵn sàng vận hành phục vụ sản xuất.